

Giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo

Nhằm thực hiện có hiệu quả Phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo", thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Văn Yên đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, tham gia các lớp tập huấn phát triển kinh tế gia đình nhằm nâng cao thu nhập. Qua đó đã thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội.

Gia đình chị Lý Thị Ngẫu, thôn Ghềnh Ngai, xã Tân Hợp là hộ nghèo của thôn. Năm 2018, chị được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Yên thông qua ủy thác của Hội LHPN xã. Từ số tiền được vay, chị Ngẫu đã đầu tư trồng gần 2 ha quế; số tiền còn lại chị mua máy cày, máy tuốt lúa để làm dịch vụ phục vụ nhân dân trong thôn, trong xã, mỗi năm 3 vụ cày bừa, 2 vụ tuốt lúa thu nhập khoảng 50 triệu đồng. Hiện diện tích quế của gia đình chị đã có thể tĩa thưa cho thu nhập 40 - 50 triệu đồng mỗi năm. Đến nay, gia đình chị Ngẫu đã thoát nghèo, kinh tế ổn định, thu nhập bình quân mỗi năm 100 triệu đồng. Chị Ngẫu cho biết: "Từ số tiền được vay, được tham gia lớp tập huấn về phát triển kinh tế gia đình, tôi đã mạnh dạn chuyển hướng phát triển kinh

tế sao cho hiệu quả nhất. Nhờ đó, sau 5 năm, tôi đã trả được toàn bộ số tiền vay 50 triệu đồng và tiếp tục vay thêm 50 triệu đồng nữa trong năm 2024 để làm dịch vụ thu mua, sơ chế quế vò, tạo thêm việc làm cho gia đình, đồng thời giúp các chị em phụ nữ trong thôn những lúc nông nhàn có thêm thu nhập".

Thực hiện Phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo" thời gian qua, Hội LHPN xã Tân Hợp luôn làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể của huyện vận động hội viên tích cực tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn về phát triển kinh tế; thực hiện tốt công tác ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Hàng năm, Hội LHPN xã Tân Hợp phối hợp tổ chức từ 6 - 7 lớp tập huấn ngắn hạn cho các hội viên, mỗi lớp từ 45 - 60 hội viên tham gia; quản lý 5 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 14 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 200 lượt hội viên được vay vốn. Ngoài ra, Hội LHPN xã chỉ đạo 6/6 chi hội xây dựng quỹ hội với số tiền gần 200 triệu đồng, giúp trên 20 lượt hội viên vay vốn; xây dựng quỹ tiết kiệm tại chi hội với số tiền trên 632 triệu đồng cho 56 hội viên vay vốn. Nhờ

đó đến nay, toàn xã có 362 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập từ 70 triệu đồng trở lên do phụ nữ làm chủ; tỷ lệ hội viên có mức sống khá đạt trên 60%, tỷ lệ hội viên nghèo giảm còn 5%. Chị Đặng Thị Đình - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hợp cho biết: "Ban Chấp hành Hội đã tích cực khai thác các nguồn vốn tín dụng hỗ trợ cho hội viên vay phát triển kinh tế, thành lập các nhóm "Phụ nữ tiết kiệm" để hỗ trợ, giúp đỡ nhau bằng ngày công, con giống, tiền mặt; giao chỉ tiêu thoát nghèo cho từng năm; tranh thủ nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện ưu tiên cho những hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để các hội viên vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững".

Nhằm thực hiện tốt Phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo", hàng năm, các cấp Hội Phụ nữ huyện Văn Yên chủ động phối hợp các ngành hỗ trợ ngày công lao động; hỗ trợ các mô hình sinh kế cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo, yếu thế; phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên tổ chức từ 5 - 7 lớp đào tạo nghề ngắn hạn; đẩy mạnh các hoạt động tiết kiệm, vay vốn, giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn, hướng dẫn cách



Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Bình hỗ trợ con giống cho hội viên phụ nữ nghèo.

Hiện nay, dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội do các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Văn Yên quản lý đạt trên 234 tỷ đồng với 121 tổ tiết kiệm và vay vốn tại 25 cơ sở hội nhận ủy thác cho trên 4.800 hộ vay. Ngoài ra, các cấp hội còn duy trì 9 tổ tiết kiệm vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên với dư nợ trên 11 tỷ đồng với 105 lượt hội viên vay vốn.

thức làm ăn, quản lý, sử dụng các nguồn vốn hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo. Từ sự trợ lực của các nguồn vốn vay ưu đãi xuất hiện ngày càng nhiều mô hình phát triển kinh tế với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm do phụ nữ làm chủ. Bà Nguyễn Thanh Huyền - Chủ tịch LHPN nữ huyện Văn Yên cho biết: "Ban Chấp hành Huyện hội đã chỉ đạo các cơ sở hội tập trung khảo sát, phân loại, đánh giá nguyên nhân các hội viên nghèo, khó khăn để tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ tiếp cận vốn vay, tư vấn học nghề, tạo việc làm. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở hội phân

công giúp đỡ các hội viên nghèo bằng tiền mặt, ngày công, con giống; đưa tiêu chí giảm nghèo bền vững vào tiêu chí thi đua hàng năm của các cơ sở hội".

Phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo" đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp gia đình hội viên nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đồng thời, góp phần quan trọng để các cấp Hội Phụ nữ huyện Văn Yên cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024.

THANH TÂN

NÓI KHÔNG
VỚI THỰC PHẨM **BẢN**

Nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng trên địa bàn, ngay từ đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã quyết liệt chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn.

Ông Trần Hùng Tuấn - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: "Cục đã ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc triển khai thực hiện, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, trong đó có nhóm hàng thực phẩm; tăng cường kiểm tra kiểm soát mặt hàng vàng và ngăn chặn vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra xử lý đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn...". Điển hình, ngày 5/4, đoàn kiểm tra thuộc Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Đội Phòng ngừa đấu tranh về buôn lậu, hàng giả, xâm phạm

Kiên quyết xử lý hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm



Lực lượng chức năng tiêu hủy toàn bộ số lượng chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

sở hữu trí tuệ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, môi trường thuộc Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành khám phương tiện vận tải đối với xe ô tô tải nhãn hiệu ISUZU, biển số đăng ký 36H-021.20 do ông B.V.H ở tổ 3, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai điều khiển, qua khám

phương tiện vận tải phát hiện trên thùng xe có chứa chân gà đông lạnh, tổng số lượng 6.830 kg, trị giá trên 400.000.000 đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên không có nhãn, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đang trên đường chuyển về thành phố Hà Nội để bán. Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành lập

biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên là tang vật vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Đến ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lượng chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo ATTP trên. Được biết, 5 tháng đầu năm, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra và xử lý 57 vụ với 58 hành vi vi phạm, qua đó phạt hành chính trên 325 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy trên 550 triệu đồng. Các loại hàng hóa vi phạm như: bánh kẹo các loại, xúc xích, chân gà, cánh gà tẩm gia vị ăn liền, thịt chân giò ăn liền, chân gà cay, trà sữa, sữa đặc, bim bim, mì ống, rượu vang... là hàng hóa nhập lậu, thực phẩm mốc, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nhằm bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái khuyến cáo người tiêu dùng, khi mua hàng hóa cần kiểm tra kỹ về thông tin trên nhãn hàng hóa như tên hàng hóa, nơi sản xuất đóng gói hàng hóa, nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu, hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa, hàng hóa có được gắn dấu hợp quy hay không... Đồng thời, khi nhân dân phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có hành vi vận chuyển, buôn bán hàng hóa không đảm bảo ATTP, hàng giả, hàng hóa nhập lậu hãy gọi điện tới số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái (0911.282.389) để tiếp nhận và xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Mọi thông tin của người cung cấp sẽ được đảm bảo giữ bí mật, xử lý triệt để và đúng theo quy định của pháp luật.

HỒNG DUYÊN